



ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ ๔๓ / ๒๕๖๔

ลำดับ	เรื่อง	หน่วยงาน	เอกสารประกอบ
มาตรการด้านการป้องกันและการให้ความช่วยเหลือจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)			
๑.	สธ. ย้ำ "เดลตาพลัส" พบในไทยเป็นสายพันธุ์ AY.1 ไม่ใช่ AY.4.2 ที่แพร่เร็ว ๑๐ - ๑๕%	กระทรวงสาธารณสุข	-
๒.	หากเกิดอาการไม่พึงประสงค์หลังฉีดวัคซีนโควิด-19 ขอรับเงินช่วยเหลือได้	กระทรวงสาธารณสุข	อินโฟกราฟิก ๑ ชุด
มาตรการด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน			
๓.	ปก. เน้นเทคนิคการขับรถผ่านเส้นทางเสี่ยงอุบัติเหตุ ช่วงฤดูฝน	กระทรวงมหาดไทย	อินโฟกราฟิก ๑ ชุด
มาตรการด้านการสร้างโอกาส ความเสมอภาค และเท่าเทียมกันทางสังคม			
๔.	เร่งช่วยสถานประกอบการ/ผู้ประกอบการประกันตนประสบภัยน้ำท่วม เปิดใช้สิทธิว่างงานรับเงินทดแทน ๕๐%	กระทรวงแรงงาน	-
๕.	“โครงการบ้านล้านหลัง” เชิญชวนผู้มีรายได้น้อย ลงทะเบียนขอสินเชื่อเพื่อโอกาสมีบ้านเป็นของตนเอง	กระทรวงการคลัง	-

หมายเหตุ

- ข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลเพื่อการสร้างการรับรู้ที่มาจากทุกกระทรวง ตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการบูรณาการเสริมสร้างการรับรู้สู่ชุมชน จังหวัดสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมหรือขยายความข้อมูลที่ใช่เฉพาะพื้นที่ได้ตามความถูกต้องและเหมาะสม
- ให้จังหวัดนำข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้ตามแนวทางที่กำหนด ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๐๖.๒/ว ๑๔๔๙ ลงวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๒ เรื่อง แนวทางการสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
- จังหวัดสามารถดาวน์โหลดข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ได้ที่ ช่องทางไลน์ (Line) กลุ่ม “ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้” และเว็บไซต์กองสารนิเทศ สป. หัวข้อ “การสร้างการรับรู้สู่ชุมชน”

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
ครั้งที่ ๔๓ / ๒๕๖๔ วันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

กระทรวง กระทรวงสาธารณสุข

กรม / หน่วยงาน กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

ช่องทางการติดต่อ ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน โทร. ๑๑๑๑

๑) หัวข้อเรื่อง สธ. ย้ำ "เดลตาพลัส" พบในไทยเป็นสายพันธุ์ AY.1 ไม่ใช่ AY.4.2 ที่แพร่เร็ว ๑๐ - ๑๕%

๒) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์

เรื่อง สธ. ย้ำ "เดลตาพลัส" พบในไทยเป็นสายพันธุ์ AY.1 ไม่ใช่ AY.4.2 ที่แพร่เร็ว ๑๐ - ๑๕%

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เผยรายงานการพบโควิดสายพันธุ์ “เดลตาพลัส” ที่กลายพันธุ์ในประเทศ หลังพบผู้ติดเชื้อ ๑ ราย ซึ่งขณะนี้รักษาหายแล้ว

สำหรับการเฝ้าระวังสายพันธุ์เดลตานั้น ปัจจุบันมีสายพันธุ์ย่อย ๔๗ ชนิด มีชื่อเรียก AY.1 - AY.47 หรือรู้จักกันในอีกชื่อว่าเดลตาพลัส ปัจจุบันสายพันธุ์ย่อยเหล่านี้พบในประเทศไทยถึง ๑๘ สายพันธุ์ และสายพันธุ์เดลตาพลัสที่พบในประเทศคือ สายพันธุ์ AY.1(K417N) ที่พบในจังหวัดกำแพงเพชร

อย่างไรก็ตาม โควิดสายพันธุ์เดลตาพลัสทั้ง ๑๘ สายพันธุ์นี้ ยังไม่พบข้อมูลชี้ว่า เป็นการแพร่ระบาดหรือก่อให้เกิดอาการที่รุนแรงมากขึ้นเหมือนสายพันธุ์ที่แพร่ระบาดในประเทศอังกฤษคือเดลตาพลัส AY.4.2 ที่อาจแพร่ระบาดได้เร็วกว่าสายพันธุ์เดลตาตั้งเดิมถึง ๑๐ - ๑๕% จึงขอย้ำว่าปัจจุบันสายพันธุ์ AY.4.2 ยังไม่พบในประเทศไทย

จากข้อมูล ณ วันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๔ สายพันธุ์อัลฟาพลัส (E484K) พบทั้งหมด ๑๘ ราย โดยพบที่จังหวัดเชียงใหม่ ๒ ราย ส่วนอีก ๑๖ รายพบที่จังหวัดจันทบุรีและจังหวัดตราด เป็นแรงงานข้ามชาติชาวกัมพูชา ๑๒ คนและคนไทย ๔ คน ทั้งหมดทำงานในล้งลำไย ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจเชิงรุกต่อเนื่อง

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
ครั้งที่ ๔๓ / ๒๕๖๔ วันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

กระทรวง กระทรวงสาธารณสุข

กรม / หน่วยงาน สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)

ช่องทางการติดต่อ สายด่วน สปสช. โทร. ๑๓๓๐

๑) หัวข้อเรื่อง หากเกิดอาการไม่พึงประสงค์หลังฉีดวัคซีนโควิด-19 ขอรับเงินช่วยเหลือได้

๒) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์

เรื่อง หากเกิดอาการไม่พึงประสงค์หลังฉีดวัคซีนโควิด-19 ขอรับเงินช่วยเหลือได้

ประชาชนสิทธิบัตรทอง ข้าราชการ อปท. และสิทธิรักษาพยาบาลอื่น ๆ หากเกิดอาการไม่พึงประสงค์หลังฉีดวัคซีนโควิด-19 ขอรับเงินช่วยเหลือกับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ได้ โดยยื่นคำร้องได้ที่โรงพยาบาลที่ให้บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) หรือสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) สาขาเขตพื้นที่ ๑๓ เขตทั่วประเทศ

สำหรับผู้ประกันตน ให้ยื่นคำร้องได้ที่สำนักงานประกันสังคมไปก่อน จนกว่าสำนักงานประกันสังคมจะแก้ไขประกาศคณะกรรมการการแพทย์ ให้ผู้ประกันตนสัญชาติไทยกลับมาได้รับเงินช่วยเหลือเบื้องต้นจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ได้

ทั้งนี้ ระยะเวลาการยื่นคำร้องภายใน ๒ ปี นับตั้งแต่วันที่ทราบความเสียหาย ผู้ที่ต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สายด่วน สปสช. โทร. ๑๓๓๐ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง



**หากเกิดอาการไม่พึงประสงค์
หลังฉีดวัคซีนโควิด-19
ขอรับ "เงินช่วยเหลือเบื้องต้น" ได้**

**สิทธิ บัตรทอง ราชการ อปท. และสิทธิรักษาพยาบาลอื่นๆ
ขอรับเงินช่วยเหลือกับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ได้**



ยื่นคำร้องได้ที่

- ✓ โรงพยาบาลที่ให้บริการฉีดวัคซีนโควิด-19
- ✓ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด (สสจ.)
- ✓ สปสช. สาขาเขตพื้นที่ 13 เขต ทั่วประเทศ

ส่วนผู้ประกันตน ให้ยื่นคำร้อง ที่สำนักงานประกันสังคมไปก่อน

จนกว่าสำนักงานประกันสังคมจะแก้ไขประกาศคณะกรรมการการแพทย์
ให้ผู้ประกันตนสัญชาติไทยกลับมารับเงินช่วยเหลือเบื้องต้นจาก สปสช.ได้



ระยะเวลายื่นคำร้องภายใน 2 ปี นับตั้งแต่วันที่ทราบความเสียหาย

ดาวน์โหลดแบบคำร้อง
ขอรับเงินช่วยเหลือ



วันที่จัดทำ 8 ค.ค.2564

สอบถามเพิ่มเติม สายด่วน สปสช. 1330 ตลอด 24 ชั่วโมง

1330
สายด่วน สปสช.

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
ครั้งที่ ๔๓ / ๒๕๖๔ วันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

กระทรวง กระทรวงมหาดไทย

กรม / หน่วยงาน กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ช่องทางการติดต่อ สายด่วนนิรภัย โทร. ๑๙๙๔

๑) หัวข้อเรื่อง ปก. แนะนำเทคนิคการขับรถผ่านเส้นทางเสี่ยงอุบัติเหตุช่วงฤดูฝน

๒) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์

เรื่อง ปก. แนะนำเทคนิคการขับรถผ่านเส้นทางเสี่ยงอุบัติเหตุช่วงฤดูฝน

การขับรถในช่วงฤดูฝนในเส้นทางที่มีน้ำท่วมขังหรือเส้นทางเสี่ยงดินถล่ม อาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุทางถนน การเรียนรู้เทคนิคขับรถผ่านเส้นทางเสี่ยงอุบัติเหตุช่วงฤดูฝนจะช่วยให้การขับช้เป็นไปอย่างปลอดภัย กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ขอแนะนำเทคนิคการขับรถผ่านเส้นทางเสี่ยงอุบัติเหตุช่วงฤดูฝน เพื่อให้ประชาชนรับทราบวิธีป้องกันอุบัติเหตุทางถนนจากสภาพเส้นทางไม่ปลอดภัยในช่วงฤดูฝน

สำหรับ “เทคนิคการขับรถผ่านเส้นทางเสี่ยงอุบัติเหตุช่วงฤดูฝน” ผู้ขับขี่ควรปฏิบัติ ดังนี้

- **กรณีเส้นทางที่มีน้ำท่วมฉาบผิวถนน** ผู้ขับขี่ควรขับรถให้ช้าที่สุด ไม่เร่งเครื่องหรือลดความเร็วกะทันหัน พร้อมปิดเครื่องปรับอากาศ ขับรถตามแนวการขับช้ของรถคันหน้า เพื่อป้องกันการขับรถออกนอกเส้นทาง
- **กรณีเส้นทางที่มีน้ำท่วมสูงกว่าถนน** ผู้ขับขี่ควรเลี่ยงไปใช้เส้นทางอื่น ไม่ฝืนขับรถผ่านเส้นทางดังกล่าว เพราะรถได้รับความเสียหาย และอาจถูกน้ำพัดออกนอกเส้นทาง
- **กรณีเส้นทางเสี่ยงดินถล่ม** ผู้ขับขี่ควรเพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษ ไม่ขับเร็ว หมั่นสังเกตความเปลี่ยนแปลงตามธรรมชาติ พร้อมหาเส้นทางสำรองกรณีเส้นทางเดิมไม่ปลอดภัย
- **กรณีเส้นทางที่มีดินถล่มหรือถนนทรุดตัว** ผู้ขับขี่ควรหยุดรถในบริเวณที่ปลอดภัย พร้อมโทรศัพท์ขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ห้ามฝืนขับต่อไป เพราะอาจเกิดอุบัติเหตุได้
- **กรณีเส้นทางที่มีดินโคลน** ผู้ขับขี่ควรหยุดรถ เพื่อประเมินเส้นทางและขับด้วยความเร็วที่สม่ำเสมอ หากรู้สึกล้อหนืดให้ขับพวงมาลัยไป - มาช้า ๆ เพื่อให้ล้อเกาะพื้นดินใหม่ ห้ามหมุนล้อเร็วเกินไป เพราะจะทำให้ล้อจมดินมากขึ้น

ทั้งนี้ หากประชาชนพบเห็นหรือต้องการแจ้งเหตุสาธารณภัย สามารถติดต่อ สายด่วนนิรภัย โทร. ๑๙๙๔

แนวเทคนิคการขับรถผ่านเส้นทางเสี่ยง อุบัติเหตุช่วงฤดูฝน

การขับรถในช่วงฤดูฝนผู้ขับขี่ ต้องเพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษ เนื่องจากสภาพถนนเปียกชื้น มีน้ำท่วมขังเป็นแอ่งหรือบ่อโคลน รวมถึงเส้นทางลาดชันตามแนวเขา มีความเสี่ยงต่อการเกิดดินถล่มปิดกั้นเส้นทาง ก่อให้เกิดอุบัติเหตุได้



เส้นทางที่มีน้ำท่วมผิวถนน ขับรถให้ช้าที่สุด ไม่เร่งเครื่องหรือลดความเร็วกระทันหัน พร้อมปิดเครื่องปรับอากาศ ขับรถตามแนวการขับขี่ของรถคันหน้า เพื่อป้องกันการขับรอกนอกเส้นทาง



เส้นทางที่มีน้ำท่วมสูงกว่าถนน ให้เสี่ยงไปใช้เส้นทางอื่น ไม่ฝืนขับรอกผ่านเส้นทางดังกล่าว เพราะรถอาจได้รับความเสียหาย และอาจถูกน้ำพัดออกนอกเส้นทาง



เส้นทางเสี่ยงดินถล่ม ให้เพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษ ไม่ขับรอกเร็ว สังเกตความเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติ พร้อมหาเส้นทางสำรองกรณีเส้นทางเดิมไม่ปลอดภัย



เส้นทางที่มีดินถล่มหรือถนนทรุดตัว หยุดรถในบริเวณที่ปลอดภัย พร้อมโทรศัพท์ขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ห้ามฝืนขับไปต่อ เพราะอาจเกิดอุบัติเหตุได้



เส้นทางที่มีดินโคลน หยุดรถเพื่อประเมินเส้นทางและขับรอกด้วยความเร็วที่สม่ำเสมอ หากรู้สึกล้อหนืดให้เหยียบพวงมาลัยไป-มาช้า ๆ เพื่อให้ล้อเกาะพื้นดินใหม่ ห้ามหมุนล้อเร็วเกินไป เพราะจะทำให้ล้อรถจมดินมากขึ้น



No.058-01102564

สายด่วนนิรภัย / 1784



@1784DDPM



กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย DDPM



@DDPMNews



www.disaster.go.th



กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
ครั้งที่ ๔๓ / ๒๕๖๔ วันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

กระทรวง กระทรวงแรงงาน

กรม / หน่วยงาน สำนักงานประกันสังคม

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง สำนักงานประกันสังคม

ช่องทางการติดต่อ โทรศัพท์ ๐ ๒๙๕๖ ๒๕๓๓

๑) หัวข้อเรื่อง เร่งช่วยสถานประกอบการ/ผู้ประกันตนประสบภัยน้ำท่วม เปิดใช้สิทธิว่างงานรับเงินทดแทน ๕๐%

๒) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์

เรื่อง เร่งช่วยสถานประกอบการ/ผู้ประกันตนประสบภัยน้ำท่วม เปิดใช้สิทธิว่างงานรับเงินทดแทน ๕๐%

การให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ใช้แรงงาน ที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์น้ำท่วมในหลายพื้นที่ในขณะนี้ รัฐบาลมีความห่วงใยผู้ใช้แรงงานและประชาชนทุกคนที่ประสบปัญหาอุทกภัย จึงได้สั่งการให้หน่วยงานในพื้นที่ที่เกี่ยวข้องบูรณาการให้ความช่วยเหลือเป็นการเร่งด่วน

สำนักงานประกันสังคม (สปส.) ได้ให้สำนักงานประกันสังคมทุกจังหวัดที่ประสบอุทกภัย นำเครื่องอุปโภคบริโภคที่รับการสนับสนุนจากสถานประกอบการมาจัดทำถุงยังชีพ พร้อมจัดเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ร่วมกับหน่วยงานในสังกัด เพื่อมอบถุงยังชีพให้กับผู้ประสบอุทกภัย พร้อมจัดทีมแพทย์และพยาบาล ร่วมกับโรงพยาบาลในเครือข่ายประกันสังคม ให้บริการตรวจรักษาเบื้องต้นในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ และประชาสัมพันธ์ให้ลูกจ้าง ผู้ประกันตนในสถานประกอบการที่ได้รับผลกระทบ สามารถเข้ารับความช่วยเหลือด้านสิทธิประโยชน์ในกรณีเหตุสุดวิสัยไว้ช่วยเหลือผู้ประกันตน สามารถขอรับสิทธิประโยชน์ในกรณีว่างงาน โดยจะได้รับเงินทดแทนในกรณีว่างงานในอัตราร้อยละ ๕๐ ของค่าจ้าง ให้ได้รับตลอดระยะเวลาที่ผู้ประกันตนไม่ได้ทำงานหรือไม่ได้รับค่าจ้างจากนายจ้างเนื่องจากมีเหตุสุดวิสัย ทำให้นายจ้างไม่สามารถประกอบกิจการได้ตามปกติ ทั้งนี้ ไม่เกิน ๙๐ วัน

สำหรับช่องทางการขอรับสิทธิประโยชน์ฯ กำหนดให้นายจ้าง และผู้ประกันตน ในสถานประกอบการที่ได้รับผลกระทบดำเนินการขอรับประโยชน์ทดแทนตามช่องทาง ดังนี้

๑. ผู้ประกันตน มีหน้าที่กรอกแบบคำขอรับประโยชน์ทดแทน (สปส.๒-๐๑/๗ สามารถ download แบบคำร้องได้ที่ www.sso.go.th) แล้วนำส่งให้นายจ้าง โดยหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ และเลขบัญชีธนาคาร ต้องมีความถูกต้อง

๒. นายจ้าง มีหน้าที่ดำเนินการยื่นขอรับสิทธิว่างงาน โดยบันทึกข้อมูลในระบบ e-Service บน www.sso.go.th โดยต้องบันทึกข้อมูลของผู้ประกันตน ตามแบบ สปส. ๒-๐๑/๗ และหนังสือรับรอง การหยุดงาน รวบรวมแบบคำขอรับประโยชน์ทดแทน (สปส.๒-๐๑/๗) ของลูกจ้าง ที่ได้บันทึกแล้วในระบบ e-Service บน www.sso.go.th นำส่ง สปส.ในพื้นที่ที่สถานประกอบการตั้งอยู่ ทางไปรษณีย์ นับแต่วันที่บันทึกข้อมูลในระบบ e-Service

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
ครั้งที่ ๔๓ / ๒๕๖๔ วันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

กระทรวง กระทรวงการคลัง

กรม / หน่วยงาน ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.)

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.)

ช่องทางการติดต่อ ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ (Call Center) โทร ๐ ๒๖๔๕ ๙๐๐๐

๑) หัวข้อเรื่อง “โครงการบ้านล้านหลัง” เชิญชวนผู้มีรายได้น้อยลงทะเบียนขอสินเชื่อเพื่อโอกาสมีบ้านเป็นของตนเอง

๒) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์

เรื่อง “โครงการบ้านล้านหลัง” เชิญชวนผู้มีรายได้น้อยลงทะเบียนขอสินเชื่อเพื่อโอกาสมีบ้านเป็นของตนเอง

รัฐบาลมีความมุ่งมั่นที่ต้องการดูแลประชาชนผู้มีรายได้น้อยให้ได้มีที่อยู่อาศัยที่มั่นคง ราคาไม่แพง โดยเฉพาะกลุ่มที่ไม่สามารถเข้าถึงสินเชื่อในระบบสถาบันการเงิน ผู้ที่เริ่มต้นทำงานเพื่อสร้างครอบครัวและผู้สูงอายุ ซึ่งคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ เมื่อวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๔ ให้ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) ดำเนินการโครงการสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยแห่งรัฐ หรือ “โครงการบ้านล้านหลัง ระยะที่ ๒” เพื่อสนับสนุนให้ประชาชนได้มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองในระดับราคาที่เหมาะสมกับศักยภาพของประชาชนอย่างต่อเนื่อง ในอัตราดอกเบี้ยสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันมากยิ่งขึ้น จึงขอเชิญชวนประชาชนผู้มีรายได้น้อยที่ต้องการขอสินเชื่อ ได้ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการเพื่อโอกาสในการมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองตั้งแต่บัดนี้ เพื่อให้สามารถทำนิติกรรมได้ ภายในวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๖ หรือก่อนเต็มกรอบวงเงินของโครงการ

รายละเอียด “สินเชื่อโครงการบ้านล้านหลัง ระยะที่ ๒” อัตราดอกเบี้ยคงที่ ๔ ปีแรก ๑.๙๙% ต่อปี ให้กู้ซื้อที่อยู่อาศัยราคาซื้อ-ขายไม่เกิน ๑,๒๐๐,๐๐๐ บาท ทั้งบ้านใหม่ บ้านมือสอง และทรัพย์ NPA ของ ธอส. เงินงวดคงที่นานถึง ๘๔ งวดแรก ฟรีค่าธรรมเนียม ๔ ประเภท คือ ๑. ค่าธรรมเนียมการยื่นกู้ (๐.๑% ของวงเงินกู้) ๒. ค่าประเมินราคาหลักประกัน (๑,๙๐๐-๒,๓๐๐ บาท) ๓. ค่าจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม (๑,๐๐๐ บาท ต่อราย) และ ๔. ค่าจดทะเบียนนิติกรรมจำนอง (๑% ของวงเงินจำนอง) ระยะเวลาผ่อน ไม่น้อยกว่า ๗ ปี และผ่อนสูงสุดไม่เกิน ๔๐ ปี อายุผู้กู้รวมกับระยะเวลาที่ขอกู้ต้องไม่เกิน ๗๐ ปี ยกเว้นข้าราชการตุลาการ อัยการ หรืออื่น ๆ ที่มีอายุเกษียณมากกว่า ๖๐ ปี อายุผู้กู้เมื่อรวมกับระยะเวลาที่ขอกู้ ต้องไม่เกิน ๗๕ ปี

ทั้งนี้ ประชาชนที่สนใจและผู้ที่มีคุณสมบัติและต้องการขอสินเชื่อ สามารถรับรหัสเข้าร่วมโครงการบ้านล้านหลัง ระยะที่ ๒ ได้ เพียงดาวน์โหลด Mobile Application : GHB ALL และกดลงทะเบียนเพื่อรับรหัสเข้าร่วมโครงการ ๙ ตัวทาง GHB Buddy บน Application Line (ตัวอักษร ๓ ตัว และตัวเลข ๖ ตัว) เพื่อนำมาแสดงในการยื่นขอสินเชื่อได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปและทำนิติกรรมได้ภายในวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๖ หรือก่อนเต็มกรอบวงเงินของโครงการ ทั้งนี้ เงื่อนไขอื่น ๆ เป็นไปตามที่ ธอส. กำหนด สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ธอส. ทุกสาขาทั่วประเทศ หรือ ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ (Call Center) โทร ๐ ๒๖๔๕ ๙๐๐๐ หรือ Facebook Fanpage : ธนาคารอาคารสงเคราะห์ และ www.ghbank.co.th



ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ ๔๔ / ๒๕๖๔

ลำดับ	เรื่อง	หน่วยงาน	เอกสารประกอบ
มาตรการด้านการป้องกันและการให้ความช่วยเหลือจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)			
๑.	การเพิ่มวงเงินสนับสนุนมาตรการลดภาระค่าครองชีพ และฟื้นฟูเศรษฐกิจจากผลกระทบ COVID-19	กระทรวงการคลัง	-
๒.	เร่งเยียวว! ผู้ประกันตนที่เสียหายจากการฉีดวัคซีน โควิด-19	กระทรวงสาธารณสุข	อินโฟกราฟิก ๑ ชุด
มาตรการด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน			
๓.	ปก. แนะเรียนรู้ – รับมือภัย ช่วงฤดูหนาว ดำเนินชีวิตปลอดภัย	กระทรวงมหาดไทย	อินโฟกราฟิก ๑ ชุด
๔.	ค่ารักษาพยาบาล ค่าฟื้นฟูสมรรถภาพ ของผู้รับงานไปทำที่บ้าน	กระทรวงยุติธรรม	อินโฟกราฟิก ๑ ชุด
มาตรการด้านการสร้างโอกาส ความเสมอภาค และเท่าเทียมกันทางสังคม			
๕.	สปสช. ขยายเวลา "ฉีดวัคซีนไข้วัดใหญ่" ฟรี! ถึง ๓๑ ธ.ค. นี้	กระทรวงสาธารณสุข	-

หมายเหตุ

๑. ข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลเพื่อการสร้างการรับรู้ที่มาจากทุกกระทรวง ตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการบูรณาการเสริมสร้างการรับรู้สู่ชุมชน จังหวัดสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมหรือขยายความข้อมูลที่ใช่เฉพาะพื้นที่ได้ตามความถูกต้องและเหมาะสม
๒. ให้จังหวัดนำข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้ตามแนวทางที่กำหนด ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๐๖.๒/ว ๑๔๔๙ ลงวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๒ เรื่อง แนวทางการสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
๓. จังหวัดสามารถดาวน์โหลดข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ได้ที่ ช่องทางไลน์ (Line) กลุ่ม “ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้” และเว็บไซต์กองสารนิเทศ สป. หัวข้อ “การสร้างการรับรู้สู่ชุมชน”

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
ครั้งที่ ๔๔ / ๒๕๖๔ วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

กระทรวง กระทรวงการคลัง

กรม / หน่วยงาน สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.)

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.)

ช่องทางการติดต่อ โทรศัพท์ ๐ ๒๒๗๙ ๙๐๒๐

๑) หัวข้อเรื่อง การเพิ่มวงเงินสนับสนุนมาตรการลดภาระค่าครองชีพและฟื้นฟูเศรษฐกิจจากผลกระทบ COVID-19

๒) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์

เรื่อง การเพิ่มวงเงินสนับสนุนมาตรการลดภาระค่าครองชีพและฟื้นฟูเศรษฐกิจจากผลกระทบ COVID-19

คณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้เห็นชอบการเพิ่มวงเงินสนับสนุนมาตรการลดภาระค่าครองชีพและฟื้นฟูเศรษฐกิจจากผลกระทบของโรค COVID-19 เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาผลกระทบการแพร่ระบาดของ COVID-19 ให้แก่กลุ่มที่มีความเปราะบางทางด้านรายได้ ทรัพย์สิน และหนี้สิน และผู้ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ ตลอดจนเพื่อพยุงและฟื้นฟูเศรษฐกิจให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะช่วยให้ผู้ประกอบการมีรายได้จากการขายสินค้าและบริการ และลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชน จำนวนทั้งสิ้น ๔ โครงการ ได้แก่

๑) โครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เพิ่มวงเงินสำหรับการซื้อสินค้าจากร้านธงฟ้าฯ พัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่น และซื้อสินค้าหรือบริการจากร้านค้าหรือผู้ให้บริการที่เข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง ระยะที่ ๓ เพิ่มเติม โดยเพิ่มให้อีกเดือนละ ๓๐๐ บาทต่อคน (รวมเป็นวงเงินทั้งสิ้น ๕๐๐ บาทต่อคนต่อเดือน) ในเดือนพฤศจิกายนและเดือนธันวาคม ๒๕๖๔

๒) โครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ เพิ่มวงเงินสำหรับการซื้อสินค้าจากร้านธงฟ้าฯ และซื้อสินค้าหรือบริการจากร้านค้าหรือผู้ให้บริการที่เข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง ระยะที่ ๓ เพิ่มเติมโดยเพิ่มวงเงินให้อีกเดือนละ ๓๐๐ บาทต่อคน (รวมเป็นวงเงินทั้งสิ้น ๕๐๐ บาทต่อคนต่อเดือน) ในเดือนพฤศจิกายนและเดือนธันวาคม ๒๕๖๔

๓) โครงการคนละครึ่ง ระยะที่ ๓ เพิ่มเติมวงเงินสนับสนุนจากรัฐอีก ๑,๕๐๐ บาทต่อคน ในเดือนพฤศจิกายนและเดือนธันวาคม ๒๕๖๔ (โดยนำไปรวมกับวงเงินคงเหลือจากรอบที่ ๑ และ ๒ โดยอัตโนมัติ)

๔) โครงการยิ่งใช้ยิ่งได้ เพิ่มวงเงินสนับสนุนบัตรกำนัลอิเล็กทรอนิกส์ (e-Voucher) ของรัฐอีกจำนวน ๓,๐๐๐ บาทต่อคน ให้แก่ผู้ได้รับสิทธิโครงการยิ่งใช้ยิ่งได้ สำหรับการใช้จ่ายจริงตั้งแต่วันที่ ๑ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ รวมได้รับสิทธิ e-Voucher ไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ บาทต่อคน

ประชาชนสามารถใช้จ่ายในโครงการต่าง ๆ ได้จนถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ สำหรับประชาชนที่สนใจเข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง ระยะที่ ๓ ยังสามารถลงทะเบียนอย่างต่อเนื่องได้ตั้งแต่เวลา ๐๖.๐๐ - ๒๒.๐๐ น. ของทุกวัน ผ่านเว็บไซต์ www.คนละครึ่ง.com หรือผ่าน g-Wallet บนแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” จนกว่าจะครบ ๒๘ ล้านสิทธิ สำหรับโครงการยิ่งใช้ยิ่งได้ สามารถลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www.ยิ่งใช้ยิ่งได้.com หรือผ่าน g-Wallet บนแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” จนกว่าจะครบ ๑ ล้านสิทธิ

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
ครั้งที่ ๔๔ / ๒๕๖๔ วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

กระทรวง กระทรวงสาธารณสุข

กรม / หน่วยงาน สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)

ช่องทางการติดต่อ สายด่วน สปสช. โทร. ๑๓๓๐ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง

๑) หัวข้อเรื่อง เร่งเยียวยา! ผู้ประกันตนที่เสียหายจากการฉีดวัคซีนโควิด-19

๒) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์

เรื่อง เร่งเยียวยา! ผู้ประกันตนที่เสียหายจากการฉีดวัคซีนโควิด-19

ตามที่สำนักงานประกันสังคม (สปส.) ได้ปลดล็อกให้ผู้ประกันตนสัญชาติไทย ขอรับเงินช่วยเหลือกรณีได้รับความเสียหายจากการรับวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 จาก สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ได้ โดยมีผลย้อนหลังตั้งแต่วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๔ ซึ่งสำนักงานประกันสังคมได้ทยอยส่งเอกสารคำร้องของผู้ประกันตนที่ยื่นเรื่องไว้กับสำนักงานประกันสังคมให้แก่สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติแล้ว เพื่อเร่งช่วยเหลือผู้ประกันตนโดยเร็ว

ทั้งนี้ เกณฑ์ในการพิจารณา มี ๓ ระดับ คือ

ระดับ ๑ มีอาการป่วยต้องรักษาต่อเนื่อง จ่ายไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท

ระดับ ๒ สูญเสียอวัยวะหรือพิการจนมีผลต่อการดำรงชีวิต จ่ายไม่เกิน ๒๔๐,๐๐๐ บาท

ระดับ ๓ เสียชีวิตหรือทุพพลภาพถาวร จ่ายไม่เกิน ๔๐๐,๐๐๐ บาท

ผู้ได้รับผลกระทบจากวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 สามารถยื่นคำร้องได้ที่ หน่วยบริการที่ไปรับการฉีด/ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด/ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เขตพื้นที่ และหากไม่เห็นด้วยกับผลการวินิจฉัยสามารถยื่นอุทธรณ์ได้ภายใน ๓๐ วัน

ผู้ประกันตนสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วน สปสช. โทร. ๑๓๓๐ ได้ทุกวัน ตลอด ๒๔ ชั่วโมง



“ผู้ประกันตนสัญชาติไทย”

หากเกิดอาการไม่พึงประสงค์หลังฉีดวัคซีนโควิด-19
กลับมาขอรับเงินช่วยเหลือเบื้องต้น จาก สปสช. ได้แล้ว



ผู้ประกันตนมีสัญชาติไทย

หากได้รับความเสียหายจากการฉีดวัคซีนโควิด -19 สามารถยื่นเรื่องขอรับเงินช่วยเหลือเบื้องต้น
จากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ได้แล้ว หลังสำนักงานประกันสังคมแก้ไขประกาศ
ฉบับวันที่ 20 ตุลาคม 2564 ให้กลับมาได้รับสิทธิจาก สปสช.ได้



ยื่นคำร้องได้ที่

- ✓ โรงพยาบาลที่ให้บริการฉีดวัคซีนโควิด-19
- ✓ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
- ✓ สปสช.สาขาเขตพื้นที่ทั้ง 13 เขต ทั่วประเทศ

หลักเกณฑ์การพิจารณา

การจ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้นฯ แบ่งเป็น 3 ระดับ

- ระดับ 1** มีอาการป่วยต้องรักษาต่อเนื่อง จ่ายไม่เกิน 1 แสนบาท
- ระดับ 2** เกิดความเสียหายถึงขั้นสูญเสียอวัยวะหรือพิการจนมีผลต่อการดำรงชีวิต จ่ายไม่เกิน 2.4 แสนบาท
- ระดับ 3** กรณีเสียชีวิตหรือทุพพลภาพถาวร จ่ายไม่เกิน 4 แสน



*** ระยะเวลายื่นคำร้องภายใน 2 ปี นับตั้งแต่วันที่ทราบความเสียหาย

*** หากไม่เห็นด้วยกับผลการวินิจฉัย ยื่นอุทธรณ์ได้ภายใน 30 วัน



ดาวน์โหลดแบบคำร้อง
ขอรับช่วยเหลือ

สอบถามเพิ่มเติม

สายด่วน สปสช.

1 3 3 0

www.nhso.go.th

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
ครั้งที่ ๔๔ / ๒๕๖๔ วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

กระทรวง กระทรวงมหาดไทย

กรม / หน่วยงาน กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ช่องทางการติดต่อ สายด่วนนิรภัย โทร. ๑๗๘๔

๑) หัวข้อเรื่อง ปก. แนะเรียนรู้ – รับมือภัย ช่วงฤดูหนาว ดำเนินชีวิตปลอดภัย

๒) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์

เรื่อง ปก. แนะเรียนรู้ – รับมือภัย ช่วงฤดูหนาว ดำเนินชีวิตปลอดภัย

ช่วงฤดูหนาวเป็นช่วงที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดเพลิงไหม้ ไฟป่า หมอกควัน และอุบัติเหตุทางถนน รวมถึงการดูแลสุขภาพอบอุ่นแก่ร่างกายอย่างไม่ถูกวิธี ทำให้เสี่ยงต่อการเสียชีวิตได้ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย(ปก.) กระทรวงมหาดไทย จึงขอแนะนำประชาชน เรียนรู้-รับมือภัย ช่วงฤดูหนาว เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการดำเนินชีวิต ดังนี้

๑) เพลิงไหม้

- ป้องกันเพลิงไหม้บ้านเรือน โดยการปิดเตาแก๊ส ถอดปลั๊กไฟ และดับธูปเทียนทุกครั้งหลังใช้งาน
- ป้องกันไฟลุกลามไหม้บ้านเรือน โดยไม่ทิ้งก้นบุหรี่ ไม่เผาขยะหรือวัชพืชใกล้วัสดุติดไฟง่าย

๒) ไฟป่า

- งดเว้นกิจกรรมเสี่ยงไฟป่า โดยไม่เผาขยะ เศษวัชพืช หรือล่าสัตว์โดยการจุดไฟ
- เฝ้าระวังการเผา พร้อมทำแนวกันไฟป้องกันไฟลุกลาม

๓) อุบัติเหตุทางถนน

- ขับรถด้วยความระมัดระวัง ไม่ขับเร็ว เว้นระยะห่างมากขึ้น ไม่เปลี่ยนเส้นทางหรือแซงกระชั้นชิด
- เปิดไฟหน้ารถและไฟตัดหมอก ช่วยให้มองเห็นเส้นทางชัดเจนขึ้นและผู้ขับรถคันอื่นมองเห็นรถเรา

๔) หมอกควัน

- ป้องกันอันตรายจากหมอกควัน โดยสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งเมื่ออยู่ในที่โล่งแจ้ง
- ไม่เพิ่มปริมาณหมอกควันในอากาศ เช่น การเผาขยะ เผาตอซัง เป็นต้น

๕) สุขภาพ

- รักษาสุขภาพให้แข็งแรง สวมใส่เสื้อผ้าหนา ๆ และหมั่นออกกำลังกายอยู่เสมอ
- ดูแลสุขภาพเจ็บป่วยง่าย โดยเฉพาะเด็กเล็ก ผู้สูงอายุ และผู้มีโรคประจำตัว
- ไม่ดื่มสุราเกินควร เพราะสุราเป็นตัวเร่งให้ร่างกายสูญเสียความร้อน ทำให้อุณหภูมิร่างกายลดต่ำลง

จนอาจเสียชีวิตได้

ทั้งนี้ หากประชาชนพบเห็นหรือต้องการแจ้งเหตุสาธารณภัย สามารถแจ้งเหตุได้ที่ สายด่วนนิรภัย โทร. ๑๗๘๔ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง

ปก.แนะเรียนรู้ - รับมือภัย ช่วงฤดูหนาว...ดำเนินชีวิตปลอดภัย

ช่วงฤดูหนาวเป็นช่วงที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดเพลิงไหม้ ไฟป่า หมอกควัน และอุบัติเหตุทางถนน รวมถึงการดูแลสุขภาพสร้างความอบอุ่นแก่ร่างกายอย่างไม่ถูกวิธี ทำให้เสี่ยงต่อการเสียชีวิตได้

เพลิงไหม้

- ป้องกันเพลิงไหม้บ้านเรือน
ปิดตาแก๊ส ถอดปลั๊กไฟ และ
ดับธูปเทียนทุกครั้งหลังใช้งาน
- ป้องกันไฟลุกลามไหม้บ้านเรือน
ไม่ทิ้งก้นบุหรี่ ไม่เผาขยะหรือ
วัชพืชใกล้วัสดุติดไฟง่าย

ไฟป่า

- งดเว้นกิจกรรมเสี่ยง
ไฟป่า ไม่เผาขยะ เศษวัชพืช
หรือคำสัตว์โดยการจุดไฟ
- โดกหลบแทนการเผา
พร้อมทำแนวกันไฟ ป้องกัน
ไฟลุกลาม

อุบัติเหตุทางถนน

- ขับรถด้วยความระมัดระวัง ไม่ขับเร็ว เว้นระยะห่างมากขึ้น ไม่เปลี่ยน
เส้นทางหรือแซงกระชั้นชิด
- เปิดไฟหน้ารถและไฟตัดหมอก ช่วยให้เห็นเส้นทางชัดเจนขึ้น
และผู้ขับรถคันอื่นมองเห็นรถเรา

สุขภาพ

- รักษาสุขภาพให้แข็งแรง สวมใส่เสื้อผ้าหนา ๆ
และหมั่นออกกำลังกายอยู่เสมอ
- ดูแลกลุ่มเสี่ยงเจ็บป่วยง่าย โดยเฉพาะเด็กเล็ก
ผู้สูงอายุ และผู้มีโรคประจำตัว
- ไม่ดื่มสุราแก้หนาว เพราะสุราเป็นตัวเร่งให้ร่างกาย
สูญเสียความร้อน ทำให้อุณหภูมิร่างกายลดต่ำจน
อาจเสียชีวิตได้

หมอกควัน

- ป้องกันอันตรายจากหมอกควัน โดยสวม
หน้ากากอนามัยทุกครั้งเมื่ออยู่ในที่โล่งแจ้ง
- ไม่เพิ่มปริมาณหมอกควันในอากาศ เช่น
การเผาขยะ เผาตอซัง เป็นต้น



กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
กระทรวงมหาดไทย

☎ สายด่วนนิรภัย 1784

🌐 www.disaster.go.th

📘 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย DDPM

🐦 @DDPMNews

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
ครั้งที่ ๔๔ / ๒๕๖๔ วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

กระทรวง กระทรวงยุติธรรม

กรม / หน่วยงาน สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง กองกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม

ช่องทางการติดต่อ สายด่วนยุติธรรม ๑๑๑๑ กต ๗๗ ฟรีตลอด ๒๔ ชั่วโมง

๑) หัวข้อเรื่อง ค่ารักษาพยาบาล ค่าฟื้นฟูสมรรถภาพ ของผู้รับงานไปทำที่บ้าน

๒) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์

เรื่อง ค่ารักษาพยาบาล ค่าฟื้นฟูสมรรถภาพ ของผู้รับงานไปทำที่บ้าน

สำหรับประชาชนที่เป็น “ผู้รับงานไปทำที่บ้าน” ซึ่งหมายถึง งานที่ผู้จ้างงานในกิจการอุตสาหกรรม มอบให้ผู้รับงานไปทำที่บ้าน เพื่อนำไปผลิตหรือประกอบนอกสถานประกอบการกิจการของผู้จ้างงาน เกิดประสบอันตราย เจ็บป่วย หรือทุพพลภาพ และจำเป็นต้องได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพในการทำงานภายหลังการประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย

โดยตามกฎหมายกระทรวงกำหนด ค่ารักษาพยาบาล ค่าฟื้นฟูสมรรถภาพ และค่าทำศพของผู้รับงานไปทำที่บ้าน พ.ศ. ๒๕๖๔ ได้กำหนดให้ “ผู้จ้างงาน” ต้องจ่ายค่าฟื้นฟูสมรรถภาพในการทำงานของผู้รับงานไปทำที่บ้าน เท่าที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท ดังรายการต่อไปนี้

๑) ค่าใช้จ่ายในการฟื้นฟูสมรรถภาพในการทำงานด้านอาชีพ

๒) ค่าใช้จ่ายในกระบวนการเวชศาสตร์ฟื้นฟูสมรรถภาพในการทำงาน ด้านการแพทย์ โดยเป็นค่าใช้จ่ายทางกายภาพบำบัด

๓) ค่าใช้จ่ายในกระบวนการบำบัดรักษาและการผ่าตัดเพื่อประโยชน์ในการฟื้นฟูสมรรถภาพในการทำงาน และ

๔) ค่าวัสดุอุปกรณ์ด้านเวชศาสตร์ฟื้นฟู

และในกรณีที่ “ผู้รับงานไปทำที่บ้าน” ประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยจนถึงแก่ความตาย ผู้จ้างงานต้องจ่ายค่าทำศพแก่ผู้จัดการศพของผู้รับงานไปทำที่บ้านในอัตรา ๔๐,๐๐๐ บาท

ทั้งนี้ ประชาชนทั่วไปสามารถขอรับคำปรึกษาด้านกฎหมาย บริการด้านงานยุติธรรมต่าง ๆ หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วนยุติธรรม ๑๑๑๑ กต ๗๗ ฟรีตลอด ๒๔ ชั่วโมง แอปพลิเคชัน Justice Care : บริการรับเรื่องยุติธรรมสร้างสุข หรือสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศ



ค่ารักษาพยาบาล ค่าฟื้นฟูสมรรถภาพ ของผู้รับงานไปทำที่บ้าน

ในกรณี “ผู้รับงานไปทำที่บ้าน” ประสบอันตราย เจ็บป่วย หรือทุพพลภาพและจำเป็นต้องได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพ ในการทำงานภายหลังการประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย



ผู้จ้างงานต้องจ่ายค่าฟื้นฟูสมรรถภาพในการทำงานของผู้รับงานไปทำที่บ้าน เท่าที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 100,000 บาท ดังรายการต่อไปนี้

1

ค่าใช้จ่ายในการฟื้นฟูสมรรถภาพ
ในการทำงานด้านอาชีพ

2

ค่าใช้จ่ายในกระบวนการเวชศาสตร์ฟื้นฟูสมรรถภาพในการทำงาน
ด้านการแพทย์ โดยเป็นค่าใช้จ่ายทางกายภาพบำบัด

3

ค่าใช้จ่ายในกระบวนการบำบัดรักษาและการผ่าตัด
เพื่อประโยชน์ ในการฟื้นฟูสมรรถภาพในการทำงาน

4

ค่าวัสดุอุปกรณ์ด้านเวชศาสตร์ฟื้นฟู

และในกรณีที่ประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยจนถึงแก่ความตาย ผู้จ้างงานต้องจ่ายค่าทำศพ
แก่ผู้จัดการศพของผู้รับงานไปทำที่บ้านในอัตรา 40,000 บาท

*หมายเหตุ : ผู้รับงานไปทำที่บ้าน คือ งานที่ผู้จ้างงานในกิจการอุตสาหกรรมมอบให้ผู้รับงานไปทำที่บ้านเพื่อนำไปผลิต
หรือประกอบนอกสถานประกอบการกิจการของผู้จ้างงานหรืองานอื่นที่กำหนดในกฎกระทรวง

ข้อมูลจาก : กฎกระทรวงกำหนดค่ารักษาพยาบาล ค่าฟื้นฟูสมรรถภาพ
และค่าทำศพของผู้รับงานไปทำที่บ้าน พ.ศ. 2564 ข้อ 5

จัดทำโดย : กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม



ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
ครั้งที่ ๔๔ / ๒๕๖๔ วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

กระทรวง กระทรวงสาธารณสุข

กรม / หน่วยงาน สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)

ช่องทางการติดต่อ สายด่วน สปสช. โทร. ๑๓๓๐ ทุกวัน ตลอด ๒๔ ชั่วโมง

๑) หัวข้อเรื่อง สปสช. ขยายเวลา "ฉีดวัคซีนไขหวัดใหญ่" ฟรี! ถึง ๓๑ ธ.ค. นี้

๒) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์

เรื่อง สปสช. ขยายเวลา "ฉีดวัคซีนไขหวัดใหญ่" ฟรี! ถึง ๓๑ ธ.ค. นี้

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ได้ขยายเวลาให้บริการฉีดวัคซีนไขหวัดใหญ่ในกลุ่มเป้าหมาย โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ การฉีดวัคซีนดังกล่าว จะช่วยป้องกันการเกิดโรครุนแรงและเสียชีวิตจากภาวะแทรกซ้อน ช่วยลดความสับสนในการตรวจวินิจฉัยและให้การรักษาระหว่างโรคไขหวัดใหญ่กับโรคโควิด-19

ผู้ที่มีสิทธิฉีดวัคซีนไขหวัดใหญ่ ได้แก่ ๑๐ กลุ่มเป้าหมายดังต่อไปนี้

๑) หญิงที่มีอายุครรภ์ ๔ เดือนขึ้นไป

๒) ผู้มีโรคเรื้อรัง ได้แก่ ปอดอุดกั้นเรื้อรัง หัวใจ หอบหืด ไตวาย เป็นต้น

๓) ผู้สูงอายุที่มีอายุ ๖๕ ปีขึ้นไป

๔) เด็กอายุ ๖ เดือน ถึง ๒ ปี

๕) ผู้พิการทางสมองที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้

๖) โรคธาลัสซีเมียและผู้ที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่อง (รวมผู้ติดเชื้อ HIV ที่มีอาการ)

๗) ผู้ที่มีน้ำหนักตั้งแต่ ๑๐๐ กิโลกรัม หรือดัชนีมวลกายตั้งแต่ ๓๕ กิโลกรัม/ตารางเมตร

๘) บุคลากรหรือผู้ปฏิบัติงานที่ให้บริการดูแลผู้ป่วยโรคโควิด-19

๙) กลุ่มที่อยู่ในสถานที่ที่มีการรวมตัวของประชากรจำนวนมาก เช่น ชุมชนแออัด โรงเรียน ตลาด

ผู้ขับขี่รถสาธารณะ เป็นต้น

๑๐) กลุ่มเสี่ยงอื่น ๆ ขึ้นกับสถานการณ์

ประชาชนกลุ่มดังกล่าว สามารถเข้าไปรับบริการฉีดวัคซีนไขหวัดใหญ่ได้ที่ โรงพยาบาลรัฐ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ทุกแห่ง ศูนย์บริการสาธารณสุขในพื้นที่ กทม. คลินิกเอกชนที่เข้าร่วมโครงการ สถานพยาบาลตามสิทธิที่ท่านไปรักษาเป็นประจำ หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สายด่วน สปสช. โทร. ๑๓๓๐ ทุกวัน ตลอด ๒๔ ชั่วโมง
